



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ที่ บก ๗๕๓๐๕/ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองพันทา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว๑๔๙๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามที่อ้างถึงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งเรื่องชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสีย เป็น ๓ ระยะ คือ ๑. ระยะต้น ๒. ระยะกลาง ๓. ระยะปลายทาง ดังรายละเอียดที่อ้างถึงนั้น

จากการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ในแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๒ โดยภาพรวมแล้วน้ำเสียส่วนใหญ่เป็นน้ำที่ผ่านการใช้ในแต่ละครัวเรือนที่ใช้ในกิจกรรมในแต่ละวันแล้วปล่อยลงสู่ร่องระบายน้ำ ไหลรวมกันลงสู่พื้นที่ต่ำ ซึ่งยังไม่มีจัดการกับน้ำเสียเป็นรูปแบบที่ชัดเจน โดยน้ำที่ไหลรวมกันลงที่ต่ำจะซึมผ่านชั้นดินลงสู่ใต้ดินต่อไป ซึ่งมีบางพื้นที่บางหมู่บ้านที่เกิดน้ำขังตามร่องระบายน้ำและตามริมถนน ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อชีวิตความเป็นอยู่และการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่เป็นบางช่วงเวลา ซึ่งสรุปเป็นฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียดังตารางที่แนบมา จึงขอรายงานข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการวิเคราะห์พิจารณาในการบริหารจัดการกับน้ำเสีย เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวยุวรี สุขประเสริฐ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ความคิดเห็น


(นายศุภวัฒน์ เวทย์วัฒพงษ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความคิดเห็น

เห็นควรพิจารณา

(นายนิคม สิงห์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

ความคิดเห็น

-ทราบ/พิจารณา-

(นายวันนะชัย วันมะโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

ฐานข้อมูลสภาพน้ำเสีย ในตำบลหนองพันทา
ผลจากการสำรวจและร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ที่ประสบปัญหา											
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒
น้ำเสียจากอาคาร บ้านเรือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากการเลี้ยงสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จากยารฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

/ หมายถึง พบน้ำเสีย
 - หมายถึง ไม่พบน้ำเสีย

